

# ก่อนปิดเล่ม

รูสมิเล่มฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของปีที่ 7 ฉบับนี้มีบทความหลายเรื่องที่ย่อยจากแฟ้มรวบรวมผลงานของท่านที่ได้กรุณาขอให้เราเผยแพร่ คอลัมน์แนะนำสถานที่ชายแดนภาคใต้ นั้น เราขอเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งกำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าเป็นเมืองใหม่ที่น่าสนใจ ฉบับก่อนหน้านี้นี้เคยเสนอสถานที่ชายแดนคือ อำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอเบตง ปรากฏว่ามีผู้อ่านให้ความสนใจกันมากและเสนอให้เราแนะนำชายแดนภาคใต้ตอนล่างที่น่าสนใจต่อไปอีก อาจเลยไปถึงชายแดนจังหวัดสตูล หรืออำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ขอแนะนำเราขอรับไว้เพื่อพิจารณาด้วยความขอบคุณ

เกี่ยวกับการแนะนำบุคคลที่ควรมองเห็น เราเสนอการสัมภาษณ์โต๊ะครูพะยี่ ฮารน สุหลง ซึ่งเป็นโต๊ะครูท่านแรกที่ได้รับพระราชทานปริญญา ตึกกาศาตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2527 นี้

นอกจากนี้ยังมีข้อเขียนที่น่าสนใจทั้งที่เป็นบทความวิชาการและบทความสารคดี คงให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านตามสมควร อีกประการหนึ่งเรื่องสั้นฉบับนี้ของจดไว้ก่อน เพราะเมื่อที่ไม่อำนวยการ เอาไว้ฉบับหน้าซึ่งจะพิจารณาเรื่องที่น่าสนใจต่อไป

และเรามีโครงการจะประกวดเรื่องสั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาคใต้ด้วย รายละเอียดจะประกาศให้ทราบ

ฉบับหน้าเป็นฉบับปฐมฤกษ์ของปีที่ 8 เราจะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงรูปแบบบ้างตามสมควร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฝ่ายศิลป์เป็นประการสำคัญ ส่วนเนื้อหาขงครั้งรักษาเอกลักษณ์เหมือนเดิม ก็จะเน้นหนักเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่นภาคใต้โดยไม่จำกัดว่าด้านหนึ่งหรือด้านใด ยินดีรับข้อเขียนจากท่านที่อยู่ในและนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สุดท้ายนี้ขอเรียนให้ทราบถึงผลการเผยแพร่รูสมิแล ปรากฏมีผู้อ่านทุกภาคให้ความสนใจมา โดยเฉพาะผู้อ่านทางภาคเหนือและภาคอีสานบอกว่าเรื่องทางใต้ ซึ่งเขาอยากทราบแต่ไม่มีโอกาสเดินทางมา สัมผัสเพราะอยู่ห่างไกลกัน จึงได้รูสมิแลเป็นสื่อสารที่บอกเรื่องราวได้ดี จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและให้กำลังใจเราเสมอมา

ต่อจากหน้า 13

เทิดทูนพระสังฆราช และแสดงปฏิกริยาจะก่อเหตุร้ายแก่พระราชวงศ์ อย่างเป็นทางการที่น่าวิตกว่าจะเกิดเหตุใหญ่ พระเจ้าธโศโตสิยศ ต้องเวียนเสด็จไปสารภพบาย คือคณะสงฆ์ถึง 7

ครั้ง จึงคณะสงฆ์ยอมให้เสด็จเข้าโบสถ์ได้ จึงเป็นให้คำสอนอย่างคำว่า "ทำดี อย่าให้เด่น จะเป็นภัย"

พระสังฆราช เมื่อได้แสดงชั้นเชิงคุณโลบาย "สร้างคามยิ่งใหญ่ได้สมคณะ" แล้ว ก็เกิดความอภิมภย เวลาขึ้น เดิน นั่ง นอน อุบัติมโภภพฉายแสงให้เห็นตำแหน่ง กัทธิเนล และ สันตปาปา ในอนาคตอันใกล้ นี้แหละมนุษย์เราไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใด เป็นภคฤหัตถ์ก็ตาม เป็นนักบวชก็ตาม ลาก บศ สรรเสริญ ถูก ย่อมไม่พอเพียงกับความต้องการ โลกเป็นผู้พร่องอยู่เป็นนิจ เป็นทาสของความปรารถนา เมื่อมีโอกาสที่จะได้แล้ว แม้ผู้นั้นจะเดือดร้อนเคืองเจียนเช่นไร โอกาสของฉันทน์ ฉันทน์ก็รีบฉวยไว้ก่อน อย่างเรื่องที่กำลังนี้แหละ ท่านเรียกว่าปุถุชน

ต่อจากหน้า 89

เจ้าจะส่งเงินจ่ายในนามของใคร และราคาเท่าไร

พร้อมกับจดหมายฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้แนบซองพร้อมแสตมป์ให้แล้ว หวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี

ขอแสดงความนับถือ

นายนิโอะ นิมุ

รูสมิแลตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับนกเขา 2 ฉบับแล้ว คือปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ลงเรื่องเสียงวิจักจั่นในนกเขาชวา ของ ผ.ศ.อรายน เลาศักดิ์ ฉบับที่ 2 ลงเรื่องนกเขาชวา ของ ผ.ศ. นัลลิกา คุณานุรักษ์ และฉบับที่ 3 คือฉบับนี้ ลงเรื่องการเลี้ยงนกเขาชวา ของ ร.อ.ประทุม เอกวรรณัง ผมได้ส่งรูสมิแลปีที่ 7 ฉบับที่ 1-2 มาแล้วครับ รายละเอียดเกี่ยวกับการรับวารสารโปรดดูที่หน้า 4 เจอครับ. □